



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

MG VIỆT NAM MANG KHÔNG GIAN XE CỦA MỌI NHÀ

TỚI TRIỂN LÃM Ô TÔ VIỆT NAM 2024

- 10 mẫu xe trưng bày tại tất cả các phân khúc cũng như xe điện, 03 mẫu xe hoàn toàn mới;
- Mô hình “tháo rời” MG7 độc đáo, chi tiết về các linh kiện được cung cấp từ các đối tác hàng đầu thế giới;
- Chính thức công bố giá bán siêu xe điện thể thao MG Cyberster tại Việt Nam;
- Không gian trình diễn sôi động, cuốn hút và nhiều trải nghiệm dành “cho mọi nhà”.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23/10/2024, với không gian bài trí sống động trên diện tích hơn 1.000m² trong khuôn khổ Triển lãm ô tô Việt Nam 2024, MG Việt Nam mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt và sự hào hứng tìm hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên, với đa dạng các mẫu xe từ thương hiệu 100 năm tuổi.

TINH TẾ VÀ ĐẦY CẢM XÚC TRONG KHÔNG GIAN “XE CỦA MỌI NHÀ”

Trung tâm không gian trưng bày của MG Việt Nam tại Triển lãm ô tô Việt Nam 2024 nổi bật với màn xuất hiện của 10 mẫu xe tại tất cả các phân khúc, trong đó mô hình MG7 – mẫu Sedan cỡ D nổi bật trong phân khúc với động cơ 2.0 turbo 227HP, cửa kính không viền thể thao và đuôi lướt gió bán tự động vừa được ra mắt trở thành tâm điểm với màn “tháo rời” độc đáo nhưng vô cùng tinh tế. Từ đây, khách tới triển lãm có thể cảm nhận một cách trực quan nhất chất lượng sản phẩm, sự an toàn cùng các linh kiện được cung cấp từ các đối tác hàng đầu trong ngành ô tô toàn cầu như Bosch, ZF Friedrichshafen AG, Bose, Michelin ...

Tâm điểm tại gian hàng MG Việt Nam còn là sự xuất hiện nổi bật của những mẫu xe lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam:

- **MG G50:** Mẫu MPV cỡ trung với 2 cấu hình 7 hoặc 8 chỗ; được trang bị động cơ 1.5 Turbo tiết kiệm nhiên liệu nhưng vô cùng khỏe với khả năng sản sinh 168HP và 285 Nm Mô-men xoắn; hộp số sàn 6 cấp hoặc lý hợp kép 7 cấp.
- **D90:** Mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn với những trang bị vượt trội như Động cơ Diesel mạnh mẽ cho công suất 214HP và 500Nm mô-men xoắn cùng hộp số tự động 8 cấp; hệ truyền động 4 bánh với khóa vi sai trung tâm; đầy đủ các tính năng an toàn hỗ trợ lái như ADAS, cam 360, cảnh báo tốc độ...

- **IM LS7 - Intelligent MG:** Mẫu MPV thuần điện thông minh cỡ lớn của MG với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD; công suất lên tới 470HP và Mô-Men xoắn 725Nm cho khả năng tăng tốc từ 0-100Km/s chỉ trong 4.5s trong điều kiện lý tưởng. Các tính năng thông minh khác như đỗ/ra khỏi vị trí đỗ 1 chạm; ADAS; nội thất hiện đại với khả năng chỉnh gập, ngã ghế để không gian bên trong xe trở thành không gian thương gia thực thụ.

Không gian của MG Việt Nam được hoàn thiện với các mẫu xe có thiết kế hiện đại, vận hành mạnh mẽ cùng công nghệ tiên tiến đã dần trở nên quen thuộc với người tiêu dùng trong nước:

- **MG5:** Mẫu sedan trẻ trung cùng nhiều trang bị an toàn;
- **MG ZS:** CUV đô thị năng động với thiết kế thông minh, linh hoạt;
- **MG HS:** Mẫu SUV mạnh mẽ, vận hành mượt mà với hộp số ly hợp kép 7 cấp cùng thiết kế thanh lịch;
- **MG RX5:** SUV với những đường nét khỏe khoắn và công nghệ hiện đại cho gia đình trẻ;
- **MG4:** Tương lai xanh cho thế hệ mai sau, nổi bật với hệ dẫn động cầu sau 201HP mạnh mẽ, đạt hơn 30 giải thưởng danh giá toàn cầu.

Cũng tại Triển lãm năm nay, các khu vực chức năng như MG – Booth chụp ảnh tự động phục vụ mọi khách hàng, MG FAMILY – không gian vui chơi đầy thú vị và màu sắc cho các bạn nhỏ, MG 100-YEAR COFFEE – không gian thưởng thức cà phê và thư giãn, MG TEST-DRIVE – Hoạt động trải nghiệm các mẫu xe thương mại của MG tại Việt Nam,... được MG Việt Nam mang tới cho khách hàng, giúp khách hàng có được những phút giây thoải mái, tiện nghi nhất trong suốt hoạt động diễn ra của triển lãm.

Ông Trần Nam Thắng, Phó Tổng Giám đốc SAIC MOTOR Việt Nam chia sẻ *“Với danh mục sản phẩm đa dạng và nhiều phiên bản tùy chọn, chúng tôi tin rằng bạn sẽ luôn tìm được một mẫu xe MG phù hợp với yêu cầu, tiêu chuẩn và cá tính của chính mình. MG là sự lựa chọn phù hợp để trở thành Xe của mọi nhà với sự quan tâm, tận tụy đến từng khách hàng, chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi hàng đầu, cùng hệ thống đại lý liên tục được mở rộng trên toàn quốc cả về số lượng lẫn chất lượng”.*

CHÍNH THỨC CÔNG BỐ GIÁ BÁN SIÊU XE ĐIỆN MG CYBERSTER TẠI VIỆT NAM

Cũng trong khuôn khổ triển lãm, ngày 23/10/2024, MG Cyberster – mẫu siêu xe thể thao thuần điện kỷ niệm 100 năm thành lập thương hiệu được công bố giá bán 3,2 tỷ đồng tại Việt Nam với giới hạn 100 chiếc.

Được ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào cuối năm 2023, người yêu xe trong nước đã có dịp chiêm ngưỡng và trải nghiệm bước đầu về khả năng vận hành, hiệu suất và công nghệ an toàn được trang bị trên Cyberster. Đặc biệt, mẫu xe này còn tạo dấu ấn đậm nét khi là người bạn đồng hành, xuyên suốt hành trình “Charging Into The Future” của cặp song sinh nổi tiếng Hugo và Ross Turner - kéo dài trong 7 tháng với tổng chiều dài hơn 16.000 km qua 3 Châu lục, 23 quốc gia. Với điểm đến Việt Nam và đi qua những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, hành trình cùng MG Cyberster đã gây ấn tượng mạnh mẽ với người hâm mộ Việt Nam, đồng thời khẳng

định tầm quan trọng của thị trường Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh doanh của Tập đoàn SAIC Motor.

MG Cyberster là mẫu roadster thuần điện 2 chỗ, sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với tổng công suất 536hp cho khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 3.2s. MG Cyberster hội tụ những giá trị cốt lõi nhất và mang trên mình DNA của MG: Hiệu suất vượt trội, Thiết kế hiện đại, và Công nghệ tiên tiến.

THƯƠNG HIỆU 100 NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ

Được thành lập năm 1924 tại Oxford, MG được biết đến như một biểu tượng cho phong cách và hiệu suất của ô tô từ Anh Quốc. Năm 2024 đánh dấu một cột mốc quan trọng của thương hiệu MG: là năm kỷ niệm 100 năm thành lập. Cũng trong năm đặc biệt này, MG chính thức đạt mốc hơn 1 triệu xe bán ra trên thị trường toàn cầu không bao gồm thị trường Trung Quốc. Đây là một minh chứng cụ thể cho những nỗ lực không ngừng đổi mới để tạo nên trải nghiệm lái tốt nhất cho người dùng. Sản phẩm MG được tạo nên bởi ba yếu tố:

1. Thiết kế hiện đại.
2. Hiệu suất vượt trội
3. Công nghệ tiên tiến.

Chính sự kết hợp này đã tạo nên dấu ấn riêng, đưa MG trở thành một trong những thương hiệu ô tô được yêu thích trên toàn cầu. Kết quả kinh doanh năm 2023 là minh chứng cho thấy:

- Tại Châu Âu, MG thuộc Top 4 toàn thị trường xe điện (160.000 xe, 5.6% thị phần) cùng mức tăng trưởng 66%.
- Tại Trung Đông, MG thuộc Top 5 toàn thị trường xe du lịch (64.000 xe bán ra).
- Tại Úc và New Zealand, MG thuộc Top 10 toàn thị trường xe du lịch (hơn 65.000 xe bán ra).
- Tại Châu Mỹ, MG thuộc Top 7 toàn thị trường xe du lịch (hơn 65.000 xe bán ra).

Tại Việt Nam, MG tự tin với doanh số 2023 thuộc top 10 thị trường, đồng thời với sự đầu tư bài bản, nghiêm túc, tinh thần cầu thị, MG hiện đã xây dựng hơn 40 đại lý chính hãng trên toàn quốc. Với dải sản phẩm đa dạng, linh hoạt cùng giá thành hợp lý, MG Việt Nam kỳ vọng thông điệp Xe của mọi nhà sẽ được lan tỏa tại không gian Triển lãm ô tô Việt Nam 2024 cũng như trong những năm tới, tiếp tục khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của thương hiệu toàn cầu MG.



Siêu xe điện MG Cyberster chính thức công bố giá bán

cùng giới hạn 100 chiếc phân phối tại Việt Nam

Tp. Hồ Chí Minh - Ngày 23 tháng 10 năm 2024, MG Việt Nam chính thức công bố giá bán mẫu siêu xe điện MG Cyberster trong khuôn khổ Triển lãm ô tô Việt Nam 2024, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phân khúc xe điện cao cấp tại thị trường trong nước.

Cụ thể MG Cyberster phân phối tại thị trường Việt Nam có 01 phiên bản với mức giá 3,2 tỉ đồng và chỉ được giới hạn số lượng 100 chiếc.

Xuất hiện tại Việt Nam gần 1 năm và được rất nhiều khách hàng chờ đón. MG Cyberster là mẫu roadster thuần điện 2 chỗ, sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với tổng công suất 536hp cho khả năng tăng tốc 0-100km/h trong 3.2s. MG Cyberster hội tụ những giá trị cốt lõi nhất và mang trên mình DNA của MG: **Hiệu suất vượt trội, Thiết kế hiện đại, Công nghệ tiên tiến.**

Ông Trần Nam Thắng, Phó Tổng Giám đốc SAIC Motor Việt Nam chia sẻ: *"Với MG Cyberster, chúng tôi không chỉ mang đến một mẫu xe thể thao điện đỉnh cao mà còn đưa MG tiến sâu hơn vào kỷ nguyên xe điện. Cyberster đại diện cho tinh thần tiên phong và sự đổi mới của thương hiệu MG".*

Lấy cảm hứng từ mẫu MGB Roadster cổ điển, Cyberster được phát triển tại Trung tâm thiết kế của MG tại Luân Đôn (Anh Quốc) với cấu hình 2 cửa, 2 chỗ đầy cá tính.

Thiết kế ngoại thất của Cyberster được chau chuốt, mang dáng dấp thể thao, kết hợp nắp capo dài và phần đuôi mở rộng mang đến cảm giác cơ bắp. Mẫu xe sở hữu thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt 4.535 x 1.913 x 1.329 (mm), trục cơ sở 2.690 mm. La-zăng của chiếc xe được trang bị loại 20 inch. Đầu xe nổi bật với cặp đèn pha MG nổi tiếng, kết hợp với thiết kế lưới tán nhiệt thanh mảnh, cùng hệ thống đèn "Magic eyes" thông minh. Phía sau xe là dải đèn LED "đại laser" kéo dài, chạy dọc theo hông xe và viền cửa. Điểm nổi bật nhất trong thiết kế ngoại thất của Cyberster nằm ở hệ thống hai cửa mở dạng cắt kéo, khiến cho bất cứ ai cũng không thể rời mắt.

Về nội thất, MG Cyberster là mẫu Convertible hai cửa đầy cá tính với ghế thể thao bọc da. Xe được trang bị vô lăng vật đáy thể thao, 3 màn hình trên táp-lô, gồm hai màn 7 inch và một màn hình giải trí 12,3 inch, kết hợp với hệ thống thông tin giải trí hiện đại. Hệ thống điều hòa tự động, hỗ trợ lọc bụi mịn PM2.5. Cần số được thiết kế dạng nút bấm và Hệ thống âm thanh với 8 loa cao cấp.

Xe còn được trang bị hệ thống buồng lái thông minh Banma - Cyber OS, hệ thống đã giành giải iF Design Award ở hạng mục "Trải nghiệm của người dùng", một trong những giải thưởng lớn về thiết kế được ghi nhận trên toàn cầu. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn ADAS trên Cyberster là những trang bị hữu ích cho những hành trình. Cyberster sử dụng bộ pin lithium-ion 77 kWh với phạm vi hoạt động 443 km mỗi lần sạc đầy.

MG Cyberster đã tạo dấu ấn đậm nét với giới yêu xe và đam mê thể thao trên thế giới khi là người bạn đồng hành, xuyên suốt hành trình "Charging Into The Future" của cặp song sinh nổi tiếng Hugo và Ross Turner nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập thương hiệu được tổ chức trong giai đoạn cuối năm 2023 –

đầu năm 2024 vừa qua. Đây là chuyến đi vòng quanh thế giới từ Luân Đôn đến Thượng Hải trên siêu xe thể thao điện MG Cyberster. Hành trình kéo dài trong 7 tháng với tổng chiều dài 10.000 dặm (hơn 16.000 km), khi đi qua 3 Châu lục và 23 quốc gia. Với điểm đến Việt Nam, chiếc xe đã đi qua những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và gây ấn tượng mạnh mẽ với những người yêu thích xe thể thao tại Việt Nam, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của thị trường Việt Nam trong chiến lược phát triển kinh doanh của MG.

MG Cyberster – siêu xe điện kỷ niệm 100 năm thành lập thương hiệu MG với công nghệ tiên tiến và hiệu suất vượt trội.